
   
 

Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð 13. janúar 2022: Fyrirspurn fulltrúa 
Flokks fólksins um uppsagnir hjá Reykjavíkurborg vegna Covid -  MSS22010163 

 
Fulltrúi  Flokks fólksins vill vísa í orð borgarstjóra í Kastljósþætti 8. desember sl. en þar 
segir hann að eitt af viðbrögðum Reykjavíkurborgar í miðjum COVID faraldri árið 
2020, hafi verið að standa vörð um störf borgarstarfsmanna. Þetta er ekki rétt. Hér má 
minna á að hátt í tíu starfsmönnum Þjónustu- og nýsköpunarsviðs var sagt upp í miðjum 
COVID faraldri árið 2020. Um var að ræða fastráðna starfsmenn sem margir hverjir 
höfðu langan starfsaldur. Fulltrúi Flokks fólksins finnst það hvorki rétt né siðlegt af 
borgarstjóra að koma fram sem einhverskonar verndari starfa borgarstarfsmanna á 
einum mestu atvinnuleysistímum síðari ára í ljósi ofangreindra uppsagna svo stórs hóps. 
Það er alveg ljóst að það er hann ekki. Þess vegna óskar borgarfulltrúi Flokks fólksins 
eftir svörum frá Mannauðsstjóra Reykjavíkurborgar og mannauðsfulltrúum sviða 
borgarinnar hvað mörgum starfsmönnum Reykjavíkurborgar hefur verið sagt upp 
undanfarin 3 ár, á hverri skrifstofu og sviði borgarinnar hvert ár fyrir sig og af hvaða 
ástæðum. MSS22010163 

 


